

Mái ấm đoàn kết nhân lên niềm vui

Thực hiện chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, MTTQ các cấp cùng các tổ chức thành viên đã nỗ lực cùng cả hệ thống chính trị vận động mọi nguồn lực để giúp người nghèo an cư. Những mái ấm đoàn kết không chỉ mang đến niềm vui mà còn là động lực để người nghèo nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.



MTTQ huyện Hưng Hà trao kinh phí hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho ông Khúc Văn Bộ, thị trấn Hưng Nhân.

Những mái ấm trao tay

Gia đình ông Khúc Văn Bộ, tổ dân phố Bướm là hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt của thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà). Theo ông Bộ, cuộc sống của gia đình rất khó khăn khi người con trai lớn bị tai nạn lao động, nằm liệt trong viện suốt 4 năm, còn người con trai thứ hai cũng bị chậm phát triển trí tuệ. Hai vợ chồng ông thường xuyên đau ốm nên không có điều kiện xây mới ngôi nhà mới đã xuống cấp. Thấu hiểu, cảm thông với hoàn cảnh của gia đình, MTTQ huyện Hưng Hà đã hỗ trợ 50 triệu đồng cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ thị trấn vận động các nguồn lực giúp ông Bộ xây nhà mới. Ngôi nhà đại đoàn kết đã được trao cho gia đình ông với diện tích 85m2, tổng kinh phí xây dựng hơn 300 triệu đồng.

Ông Bộ phấn khởi chia sẻ: Trước đây, gia đình tôi luôn sống trong lo sợ vì nhà có thể sập bất cứ lúc nào. Bây giờ có nhà mới khang trang, chúng tôi sẽ cố gắng để vượt lên khó khăn. Tôi mong muốn thời gian tới sẽ có nhiều người có hoàn cảnh như gia đình tôi sẽ được chính quyền, MTTQ các cấp hỗ trợ, giúp đỡ vươn lên thoát nghèo.

Cũng là một trong những hộ cận nghèo, khó khăn về nhà ở, anh Đoàn Văn Hạnh, sinh năm 1977, xã Đông Hoàng (Tiền Hải) lại đang trong cảnh "gà trống nuôi con". Bà Vũ Thị Cam, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Mỹ Đức, xã Đông Hoàng cho biết: Được sự ủng hộ của chính quyền, Ban công tác mặt trận thôn cùng với hỗ trợ của MTTQ huyện, chúng tôi đã huy động thêm các nguồn xã hội và sự đóng góp từ anh em, đồng

họ của anh Hạnh triển khai xây nhà mới. Trong thời gian anh Hạnh đi viện điều trị do tai nạn lao động, chúng tôi vẫn tiếp tục hoàn thiện công trình với tổng kinh phí 150 triệu đồng.

Được nhận ngôi nhà đại đoàn kết, khang trang, anh Hạnh không giấu được niềm vui: Tôi rất vui khi được sống trong ngôi nhà mới. Tôi xin cảm ơn chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã giúp đỡ tôi xây nhà. Tôi sẽ cố gắng sống tốt và chăm sóc con.

Phấn đấu không còn nhà dột nát

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà cho biết: Thời gian qua, MTTQ các cấp trong huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp chú trọng làm tốt việc rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Từ đó xây dựng kế hoạch hỗ trợ bảo đảm phù hợp, đúng đối tượng. Công tác vận động, quản lý, sử dụng quỹ "Vì người nghèo" được MTTQ, ban vận động quỹ các cấp thực hiện hiệu quả, kịp thời giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. 6 tháng đầu năm 2024, MTTQ các cấp huyện Hưng Hà đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các chương trình công tác; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong việc tiếp nhận, phân bổ, trao quà tết đến từng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ủy ban MTTQ huyện trích quỹ "Vì người nghèo" hỗ trợ xây

mới 6 nhà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn về nhà ở với số tiền 300 triệu đồng.

Bà Đặng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: 5 năm qua, chương trình vận động chăm lo giúp đỡ người nghèo được triển khai ngày càng sâu rộng và nhận được sự quan tâm phối hợp của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng cao điểm "Vì người nghèo", các hoạt động chăm lo cho người nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết kết tiếp tục được phát động, triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. 5 năm qua, MTTQ các cấp đã vận động hơn 45,7 tỷ đồng ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", hơn 100 tỷ đồng thông qua các chương trình an sinh xã hội. Từ nguồn quỹ vận động được, cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, MTTQ các cấp đã triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa đổi tương. Công tác vận động, quản lý, sử dụng quỹ "Vì người nghèo" được MTTQ, ban vận động quỹ các cấp thực hiện hiệu quả, kịp thời giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. 6 tháng đầu năm 2024, MTTQ các cấp huyện Hưng Hà đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các chương trình công tác; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong việc tiếp nhận, phân bổ, trao quà tết đến từng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ủy ban MTTQ huyện trích quỹ "Vì người nghèo" hỗ trợ xây

NGUYỄN TRIỆU

Phát huy tiềm năng của phụ nữ

yên tâm đi làm mà không lo sợ ngôi nhà sẽ sập bất cứ lúc nào.

Khởi nghiệp để nâng cao vị thế

Với phẩm chất cần cù, tinh thần vượt khó cùng sự hỗ trợ từ các chương trình, đề án, nhiều phụ nữ đã mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp, biến những thử thách thành cơ hội và khẳng định được vị trí của mình. Chị Lê Thị Hằng, thôn Lương, xã Hòa Tiến (Hưng Hà) là một trong số đó.

Từng lăn lộn với nhiều nghề, từ công nhân ở công ty giấy đến làm khăn cho làng nghề, chị Hằng nhận thấy làm thuê không chủ động được trong công việc, thu nhập không cao. Được sự động viên của gia đình, cùng với số vốn tiết kiệm đã lâu và 100 triệu đồng do Hội LHPN xã đứng ra tín chấp với ngân hàng, năm 2021, chị mạnh dạn đầu tư mở xưởng may. Những ngày đầu nhiều khó khăn, chị vừa làm vừa học hỏi, thuê người có kỹ thuật về xưởng đào tạo nghề cho lao động. Chị cũng tích cực tham gia các lớp tập huấn, tham quan mô hình do Hội LHPN các cấp tổ chức. Với nỗ lực không mệt mỏi, đến nay chị Hằng đã xây dựng được 3 cơ sở may, doanh thu trung bình khoảng 10 tỷ đồng/năm, bù việc làm thường xuyên cho gần 200 lao động với thu nhập từ 6 - 10 triệu đồng/người/tháng. Chị Hằng cho biết: Theo tôi, để thành công chị em cần mạnh mẽ và quyết đoán. Nhiều người vẫn nói là phụ nữ làm chủ thì rất khó nhưng mình có quyết tâm thì sẽ làm được. Trong thời gian tới, tôi dự định mở rộng mô hình. Các chị em muốn học hỏi kinh nghiệm tôi sẵn sàng giúp đỡ.

Còn với bà Nguyễn Thị Chanh, thôn Minh Đức, xã Lô Giang (Đông Hưng), từ mô hình chăn nuôi gia đình bà có thu nhập khoảng 300 triệu đồng/năm. Bà bày tỏ: Là "phái yếu" nhưng trong thời kỳ hội nhập chi

em phụ nữ không chỉ thực hiện tốt vai trò gia đình mà còn tự tin, quyết tâm theo đuổi đam mê nghề nghiệp, tìm cách độc lập tài chính, tự chủ kinh tế. Khi có kinh tế, tôi cũng như những chị em khác tự người đứng bản thân, tự tin tham gia các hoạt động cộng đồng.

Khẳng định vai trò của phụ nữ trong thời đại mới

Bà Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khẳng định: Phụ nữ Thái Bình ngày càng khẳng định vai trò của mình trong sự phát triển chung của tỉnh. Ngoài thiên chức trong xây dựng gia đình, phụ nữ Thái Bình đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất để cải thiện điều kiện sống, phát triển kinh tế và làm giàu bản thân. Chị em ngày càng ý thức được trách nhiệm và quyền công dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực tham gia các lớp tập huấn, tham quan mô hình do Hội LHPN các cấp tổ chức. Với nỗ lực không mệt mỏi, đến nay chị Hằng đã xây dựng được 3 cơ sở may, doanh thu trung bình khoảng 10 tỷ đồng/năm, bù việc làm thường xuyên cho gần 200 lao động với thu nhập từ 6 - 10 triệu đồng/người/tháng. Chị Hằng cho biết: Theo tôi, để thành công chị em cần mạnh mẽ và quyết đoán. Nhiều người vẫn nói là phụ nữ làm chủ thì rất khó nhưng mình có quyết tâm thì sẽ làm được. Trong thời gian tới, tôi dự định mở rộng mô hình. Các chị em muốn học hỏi kinh nghiệm tôi sẵn sàng giúp đỡ.

Chiến lược, tình vận dụng sáng tạo, huy động hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chỉ thiếu hiểu phụ nữ", ở từng cấp, hội phụ nữ cụ thể hóa nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành phong trào gắn với các tiêu chí sát thực tiễn. Quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh trong triển khai thực hiện nghị quyết là phải luôn đổi mới, sáng tạo về phương thức, cách thức hoạt động và đa dạng, phong phú về nội dung; lấy cán bộ, hội viên, phụ nữ là đối tượng trung

tâm của phong trào, hoạt động; hướng các hoạt động về cơ sở. Đồng thời, luôn kích lệ sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, vừa bảo đảm hiệu quả vừa lan tỏa các hoạt động hội và phong trào phụ nữ. Từ đó thay đổi tư duy, đặc biệt là khơi dậy bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ.

Qua phát động của các cấp hội và hưởng ứng của phụ nữ, 8 nhóm chỉ tiêu nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ra đũa đạt và vượt. Phụ nữ trong tỉnh đã tham gia thực hiện 3.223 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Đã có hơn 54.000 hội viên, phụ nữ được vay hơn 3.000 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Các cấp hội đã hỗ trợ thành lập 3 hợp tác xã, 32 tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý; giúp 2.010 hộ thoát nghèo, cận nghèo. Các cấp hội đã vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 123 mái ấm tình thương trị giá 4,63 tỷ đồng; đỡ đầu 873 trẻ em mồ côi với tổng số tiền đã trao hơn 3,71 tỷ đồng và hơn 12,7 tấn gạo. Các cấp hội tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Bà Nguyễn Thị Phương cho biết thêm: Với phương châm "Ồ đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội", các cấp hội phụ nữ tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI đã đề ra, gắn nhiệm vụ chính trị của tỉnh, từng ngành, địa phương, đơn vị để tiếp tục cụ thể hóa và triển khai sáng tạo, hiệu quả; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cả nhiệm kỳ ở mức cao nhất.

PHƯƠNG CHI



Mạnh thường quân trao tặng xe máy điện cho em Vũ Minh Châu (người ngoài cùng bên trái), thôn Việt Phong, xã Tân Lập (Vũ Thư).

Thanh niên đi đầu hiến máu tình nguyện

Trên hành trình nhân ái, hiến máu tình nguyện (HMTN) là phong trào luôn thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, trong đó đoàn viên, thanh niên là lực lượng tích cực đi đầu.

Luôn tâm niệm "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", anh Trần Văn Chung, thôn Nội Lang Bắc, xã Nam Hải (Tiền Hải) đã có hơn 15 lần HMTN. Anh cho biết: Hiến máu không gây hại cho sức khỏe cũng không mất nhiều thời gian. Đây là việc làm rất ý nghĩa và cũng là cơ hội để bản thân được kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Hơn nữa, việc hiến máu còn giúp nhiều người vượt qua cơn hiểm nghèo. Điều mà tôi nhận lại sau mỗi lần hiến máu là cảm giác lạc quan, yêu đời hơn vì đã làm được một việc có ý nghĩa cho xã hội, cộng đồng, giúp cho người bệnh đang cần được truyền máu tiếp tục duy trì sự sống.

Cũng có hơn 15 lần HMTN, anh Trần Tiến Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Lập

(Vũ Thư) đã trở thành tuyên truyền viên tích cực đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp... cùng tham gia HMTN. Anh chia sẻ: Để lan tỏa ý nghĩa tốt đẹp của việc HMTN, vận động được nhiều người tham gia, trước hết bản thân mình phải là tấm gương, đi đầu để mọi người tin tưởng làm theo. Tôi cũng thường xuyên tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc hiến máu để kêu gọi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nhân dân tham gia HMTN.

Đại úy Nguyễn Duy Hưng, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Những năm qua, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động HMTN, được cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia, đạt hiệu quả cao, vượt chỉ tiêu được giao.

Ngoài các đợt tham gia hiến máu tập trung, hàng năm, các cơ sở đoàn trực thuộc, đoàn thanh niên công an các huyện, thành phố còn triển khai các đợt hiến máu xen kẽ nhằm bổ sung vào kho máu dự trữ để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Đặc biệt, Ban Thanh niên Công an tỉnh còn bố trí lực lượng thường trực, sẵn sàng tham gia hiến máu trong các trường hợp khẩn cấp. Mỗi khi nhận được cuộc gọi từ các bệnh viện để nghị hỗ trợ máu, đoàn viên, thanh niên luôn có mặt kịp thời, sẵn sàng hiến máu phục vụ việc cấp cứu bệnh nhân.

Anh Nguyễn Bá Cát, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Với bất cứ ai, từng giọt máu trong cơ thể đều vô cùng quý giá, thế nhưng ngày càng có nhiều người trẻ

có tấm lòng sẵn sàng chia sẻ, hiến máu để giúp đỡ những bệnh nhân đang lúc nguy cấp. Hơn thế, phong trào HMTN còn là môi trường giúp thế hệ trẻ tạo ra những giá trị lớn lao, góp phần hình thành nhân cách tốt, lối sống tích cực. Với tinh thần xung kích, tình nguyện cùng sức trẻ, thanh niên và các tổ chức của thanh niên có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động hiến máu nói riêng và hoạt động cộng đồng nói chung. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn, hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người; lợi ích khi tham gia HMTN; vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia HMTN. Hoạt động tình nguyện đầy ý nghĩa

đã tạo sức lan tỏa trong tuổi trẻ tỉnh, được các cấp, ngành và xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Cũng từ phong trào xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương, mô hình, điển hình tham gia nhiều lần, hàng chục lần hiến máu nhân đạo, góp thêm những giọt máu hồng, nhân lên

cơ hội sống cho những người cần máu.

Theo thông tin từ Tỉnh đoàn Thái Bình, 5 năm gần đây, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tham gia hiến 41.355 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu cho công tác cấp cứu, điều trị người bệnh. Thời gian tới, tổ chức đoàn các

cấp tiếp tục phối hợp, làm tốt các công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức tốt hoạt động hiến máu trong đoàn viên, thanh niên; kịp thời biểu dương và tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong phong trào HMTN tại địa phương, đơn vị.

KUÂN PHƯƠNG



Đoàn viên, thanh niên Khố các cơ quan và doanh nghiệp tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.